



## นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เข้าพบผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม - 27 /Oct/ 2016

นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา เข้าพบผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงความล้มเหลวของแผนและนโยบายของอเมริกาในเอเชียตะวันตก และถือว่าการลดลงของราคาน้ำมันเป็นเครื่องมือของอเมริกาที่จะสร้างแรงกดดันต่อประเทศอิสระต่างๆ และกล่าวเสริมว่าการยื่นหยัดและการต้านทานอย่างชาญฉลาดและด้วยความรอบคอบในการเผชิญกับการกดดันต่างๆ นั้น จะนำไปสู่ชัยชนะอย่างแน่นอน

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึง การใช้น้ำมันเป็นอาวุธในการสร้างปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของรัฐอิหร่าน และกล่าวเสริมว่า ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อบางประเทศมุสลิมเริ่มใช้วิธีการปิดน้ำมันกับระบอบการปกครองยิวไซออนิสต์ เหล่าประเทศตะวันตกภายใต้ข้ออ้างทางการเมืองได้ใช้วิวัตนะน้ำมันมาเป็นเรื่องในการทะเลาะ แต่ที่น่าเสียดายที่วันนี้ประเทศเหล่านี้ที่มีบางชาติได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโอเปก และบางประเทศในภูมิภาคของเราที่ทุกขั้วทรمانจากการสูญเสียต่อนโยบายเหล่านี้ ให้ความร่วมมือในลักษณะเป็นปีเป็นชลุ่ยกับนโยบายของอเมริกาโดยใช้น้ำมันมาเป็นอาวุธ

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวเสริมว่า สามารถใช้นโยบายที่ชาญฉลาดและเพิ่มความร่วมมือเพื่อเอาชนะแผนการและความเกลียดชังแห่งความเป็นศัตรูเหล่านี้

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงความล้มเหลวของอเมริกาในการดำเนินการตามนโยบายของตนในเอเชียตะวันตก แม้จะมีการใช้จ่ายอย่างมากจากกระเป๋าของตัวเองและบางประเทศในภูมิภาค และกล่าวเสริมว่า บางคนคิดว่า อเมริกาจะไม่มีวันพ่ายแพ้ ในขณะที่ความคิดเช่นนี้เป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวง และความผิดพลาดต่างๆ ที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกของรัฐบาลอเมริกันในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา นั้น ขณะนี้ได้ทำให้พวกเขาเป็นอัมพาตและหมดหนทางอย่างรุนแรงในภูมิภาค

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ความเคลื่อนไหวที่ทรงประสิทธิภาพของเวเนซุเอลาในการต่อต้านจักรวรรดิในภูมิภาคละตินอเมริกานั้น เป็นแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถและศักยภาพของประเทศนี้ พร้อมกับชี้ถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้ออกาสของการเป็นประธานของขบวนการเคลื่อนไหวไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ว่า ตะวันตกไม่ต้องการให้ขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Non-Aligned Movement; NAM) มีการเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้น แต่บรรดาประเทศที่เป็นอิสระจำเป็นต้องขับเคลื่อนไปในจุดที่ตรงกันข้ามกับ ความต้องการของพวกเขา และในกรณีเช่นนี้มั่นใจได้เลยว่า อนาคตจะดีกว่าที่ผ่านมา

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นกับเวเนซุเอลา และได้ระลึกถึงบทบาทที่สำคัญของเจ้าหน้าที่และรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศในการติดตามและดำเนินการอย่างเข้มงวดของข้อตกลง